



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชาและกระท่อม

ประเด็นสำคัญ

1. ห้ามแพทย์แผนไทยนั่งร้านขายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, pptvhd36)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงกรณีร้านที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายช่อดอกกัญชา กัญชง ทั้งดอกสดแห้งและแปรรูป นำแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมานั่งในร้านหวังให้ขายกัญชาเพื่อสูบในร้านได้ว่า คำว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นแพทย์สาขาต่าง ๆ แม้จะมีใบอนุญาต แต่ตามกฎหมายของกรม สบส. ระบุว่า แพทย์ต้องปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม สบส. ยกเว้น 3 กรณี คือ 1. สถานพยาบาลทำเรื่องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2. มีการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ภายใต้การปฏิบัติงานของสถานพยาบาลประจำ และ 3. การไปรักษาผู้ป่วยที่บ้านในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องดูแลใกล้ชิด หากแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานพยาบาลจะมีโทษทางอาญาด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศข้อที่ 5 ไม่ได้บอกว่าให้แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมานั่งในร้านและขายกัญชาเพื่อสูบได้ และได้แจ้งไปยังกลุ่มของแพทย์แผนไทยให้รับทราบเมื่อ 25 พ.ย. หลายคนรับทราบแล้ว คงไม่มีใครกล้ามานั่ง เพราะมีความผิดทางอาญา ส่วนเจ้าของร้านแค่ถูกยึดใบอนุญาต

2. ผลักดันแผนวิจัยกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า)

- ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา/วิจัยผลจากการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับหน่วยงานของ สธ. และสวทช. เพื่อร่วมวิจัยประเด็นกัญชาทางการแพทย์ พบว่า กว่า 3 ปีที่ผ่านมา สธ. และเครือข่าย มีการศึกษาวิจัยที่กว้างขวาง จนเกิดการใช้กัญชาและถูกบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ และมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชากว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ แต่เพื่อให้เกิดการวิจัยที่รวดเร็ว มุ่งเป้าไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพ เกิดการต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อสรุปว่า ควรมุ่งเป้าโรคที่ยังเป็นปัญหาสุขภาพ โดยศึกษาวิจัยครบวงจร ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยเชิงกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอนุกรรมการยาหลักแห่งชาติเข้ามาเป็นแกนในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การวิจัยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ด้วย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. มอบนโยบาย อสม. เร่งฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, thejournalistclub)


- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และคณะ ร่วมกิจกรรมมอบนโยบายด้านการสาธารณสุขให้ อสม. ที่ รพ.เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย เน้นย้ำให้ อสม. กลับมาเร่งพาประชาชนเข้ามารับวัคซีนโควิด เนื่องจากจะประมาทกับโรคไม่ได้ ขณะนี้มีหลายคนฉีดเข็ม 3 แล้วไม่ได้มาฉีดเข็ม 4 บางคนฉีดเข็ม 4 ไปหลายเดือนมาแล้ว หากยังไม่ติดโควิดก็ควรมาฉีดเข็มบูสเตอร์ ย้ำว่าวัคซีนโควิดช่วยป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิต

2. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 และเชิญชวนรับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, TNN, bbc, pptvhd36)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า สถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้ เป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมควบคุมโรค ที่พบว่า การติดเชื้อในช่วงนี้จะเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ซึ่งการระบาดยังคงเป็นในลักษณะ Small Wave พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 10-20% ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 10 รายต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 หากเป็นไปตามคาดการณ์จะค่อย ๆ ลดลงช่วงหลังปีใหม่ ส่วนการรักษายังใช้แนวทางเดิม คือ รักษาผู้ป่วยนอก ให้ผู้ป่วยกลุ่มไม่มีอาการรับยาและรักษาที่บ้าน สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจะต้องสืบหาสาเหตุว่ามีปัจจัยโรคอื่นร่วมด้วยหรือไม่

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ปลัด สธ. สั่งการให้ทุก รพ. จัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ ยืนยันวัคซีนโควิด 19 และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ที่ส่งไปทั่วประเทศยังเพียงพอ สำหรับการฉีดวัคซีนแนะนำให้ฉีดถึงเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ ผู้ที่รับเข็ม 3 เกิน 4 เดือน บางคนภูมิคุ้มกันจะลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้สูงอายุ คนมีโรคประจำตัว และเด็ก 6 เดือนถึง 4 ปี ควรไปฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ คาดการณ์ว่า ยอดผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนักเข้าไอซียูจะเพิ่มขึ้น แต่คงไม่ถึงขั้นที่จะเกิดสถานการณ์เตียงเต็ม เนื่องจากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนในไทยมีมากขึ้น ช่วยบรรเทาความเร็วแรงของโรค ส่วนสาเหตุที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะมีสายพันธุ์ใหม่ คือ BA.2.75 จากอินเดีย คาดไม่นานจะแทนที่สายพันธุ์ BA.4.5 ดังนั้น จึงแนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเกิน 4 เดือนแล้วไปรับเข็มกระตุ้น</p> <p>3.สายพันธุ์ย่อยโอไมครอน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ntiontv.</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ เปิดรายงาน ความผันผวนของ "โอไมครอน" กลายพันธุ์ตลอดเวลา หนีภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยที่ขณะนี้กลายเป็นตัวหลักในหลายๆ ประเทศ และทำให้วัคซีนโควิด รวมทั้งยาและแอนติบอดีที่ใช้อยู่ทั้งหมดอาจมีปัญหา รวมไปถึง evusheld ที่เป็นประเภทยาได้ยาวนาน ทั้งนี้ การติดตามธรรมชาติจะสามารถลดความรุนแรงและการตายได้ดีกว่าวัคซีน แต่วัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้ แม้จะได้ผลจำกัดก็ยังคงจำเป็นสำหรับผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ</p> <p>4. ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, กพ.ธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ntiontv, sanook, soudhitalk, ch7, TNN, amarintv)</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อความในโลกออนไลน์ว่า รัฐบาลประกาศงดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากพบการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ เดลตาครอล XBCซึ่งแพร่ระบาดได้ง่าย/รวดเร็ว และมีผลอันตรายกว่า 2 สายพันธุ์ที่ผ่านมาถึง 3 เท่า ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ขอความร่วมมืออย่าแชร์ต่อ ขณะนี้ สธ. เผ่าระวังโควิด 19 ทุกสายพันธุ์ และยังไม่ได้เสนอให้งดเทศกาลปีใหม่แต่อย่างใด</p> <p>5. การระบาดในต่างจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (TNN, topnews)</p> <p>- นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าฯ ชลบุรี เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ใน จ.ชลบุรี ขณะนี้ถือว่ายังไม่รุนแรง ตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่มาก ที่สำคัญมีการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 80 ประกอบกับถือว่าเป็นโรคประจำถิ่น ส่วนที่มีข่าวว่า ชลบุรีติดเชื้อเพิ่มกว่า 10,000 คน ระหว่าง 13-19 พ.ย. ที่ผ่านมา นั้น ได้เร่งประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุก พร้อมเตือนชาวชลบุรีอย่าประมาท</p> <p>- จ.เชียงใหม่ การระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว แต่ยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และสายพันธุ์ที่พบส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์เดิม ไม่พบการกลายพันธุ์แต่อย่างใด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, acnews, topnews, Chiangmainews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.เทิง จ.เชียงราย โดยนายอนุทิน กล่าวว่า สธ. มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยขยายหน่วยบริการฟอกไตไปถึงระดับ รพ.ชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษาสะดวกขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการมากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งนี้ การพัฒนาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของ รพ.เทิง ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้เข้าถึงบริการที่สะดวกขึ้นในสถานบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปฟอกไตที่รพ.ศูนย์เชียงรายฯ ซึ่งอยู่ห่างถึง 64 กิโลเมตร หรือที่ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ป่วยและญาติได้อย่างมาก</p>	
<p>แข่งขันเปิดองผู้เปลี่ยนอวัยวะ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ ย่อยข่าวกีฬา</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปิดองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปิดอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาตัวแทนไปแข่งขันรายการกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก (World Transplant Games 2023) ที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย</p>	
<p>เตือนหน้าหนาวระวังป่วยจากภาวะตัวเย็นเกิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcoot)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงหน้าหนาว อาจเกิดภาวะตัวเย็นเกิน เสี่ยงหัวใจและสมองทำงานผิดปกติ เป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คำแนะนำในการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องจากภาวะอากาศหนาวเย็น ดังนี้ 1)สวมใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเพียงพอ หม่ผ้าห่มหรือผิงไฟให้ความอบอุ่น 2) หลีกเลี่ยงการอยู่ในน้ำเย็นหรือสวมเสื้อผ้าที่เปียกเป็นระยะเวลานาน 3) หลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสอากาศหนาวหรือลมหนาวนอกบ้าน 4) ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแก้หนาว และ 5) ควบคุมดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นพิเศษ</p>	
<p>ดูแลสุขภาพช่วงบอลโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, bangkokmainews, TNN, thebangkokinsight, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการดูแลสุขภาพตัวเองง่าย ๆ ช่วงบอลโลก 4 ข้อคือ 1. นอนนอนให้พอเหมาะสมตามวัย โดยกลุ่มวัยรุ่น 14-17 ปี ควรนอนวันละ 8-10 ชั่วโมง กลุ่มผู้ใหญ่ 18-59 ปี วันละ 7-9 ชั่วโมง และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป วันละ 7-8 ชั่วโมง และควรวางแผนการนอนหลับให้ดี โดยเฉพาะคู่ตึก ควรนอนพักผ่อนตั้งแต่หัวค่ำแล้วตั้งนาฬิกาปลุก ตีกว่าการตั้งตารางการแข่งขัน และควรหาโอกาสสับในช่วงบ่าย ประมาณ 15 – 20 นาที 2. ดื่มน้ำเปล่า มีส่วนช่วยในการทำงานของทุกระบบในร่างกาย สร้างความสมดุลให้ร่างกายเป็นปกติ 3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน รวมถึงน้ำอัดลมหรือช็อกโกแลต เพราะจะทำให้รบกวนการนอนหลับ และ 4. ควรออกกำลังกายที่เพียงพอ ออกกำลังกายประมาณวันละ 30-60 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์ จะช่วยให้การทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้น</p>	
<p>ปัญหาติดพนันบอล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต</p> <p>- กรมสุขภาพจิต แจงสัญญาณเสี่ยงจากการติดพนัน ช่วงฟุตบอลโลก 2022 หากไม่รีบสอดส่อง ป้องกัน อาจทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องเดินเข้าสู่ด้านมืดของสังคม สามารถสังเกตพฤติกรรมโรคติดพนัน 3 ข้อ ได้แก่ 1.เมื่อพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน จะกระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย 2.หลังจากเสียเงินพนัน จะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืน โทกเรื่องการใช้เงิน เสี่ยงต่อการหาเงินอย่างผิดกฎหมาย และ 3.เพิ่มปริมาณเงินพนันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้คงความรู้สึกตื่นเต้นเท่าเดิม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่อยากเลิกเล่นพนัน ให้ยึดหลักแนวคิด 3 ข้อ ดังนี้ 1. สร้างแรงจูงใจในการเลิกเล่น พิจารณาผลกระทบ 2.สำรวจวิเคราะห์สาเหตุตัวกระตุ้นภายในหรือความความคิด อารมณ์ ที่ทำให้เล่นพนัน และ 3. หาทางเลือกทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดีกว่า</p> <p>พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผอ.สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต แนะนำครอบครัวที่มีสมาชิกประสบปัญหาการติดพนัน ควรรับฟังและช่วยเหลืออย่างตั้งใจ เข้าใจ ให้ความรัก ไม่กล่าวโทษ หรือใช้ถ้อยคำอารมณ์รุนแรง และควรเพิ่มพลังใจให้เกิดแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี</p>	
<p>ยืนยันสิทธิบัตรทองผ่านแอปฯ หมอพร้อม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. ได้ร่วมมือกับ สธ. ในการเชื่อมระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการตามสิทธิบัตรทอง เข้ากับแอปฯ หมอพร้อม นอกเหนือจากการสแกน QR code ผ่านไลน์ สปสช. และการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน</p>	
<p>ปัญหาการควบคุมยาสูบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ รองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข หรืออดีตสุดท้ายพิจารณาปัญหาการควบคุมยาสูบที่ไม่สามารถลดอัตราผู้สูบบุหรี่ได้ตามเป้า มีการเติบโตขึ้นของตลาดบุหรี่ลักลอบนำเข้า และตลาดบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งมีการพิจารณาข้อมูลวิชาการทั้งจากของไทยและต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ขอร้องเรียนจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และการคุกคามสื่อ ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า การดำเนินการด้านการควบคุมยาสูบควรต้องมีการทบทวนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งของกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอนุกรรมการได้ส่งเรื่องกรณีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง และกรณีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้กรรมการ ปปช. สอบหาข้อเท็จจริงแล้ว อีกทั้งต้องมีการทบทวนเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่นำมาใช้อ้างอิงที่ต้องเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ หากกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ จะสรุปเป็นรูปแบบเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนไปถ่ายทอดต่อไป</p>	
<p>น้ำเหล็กไหลรักษาผู้ป่วย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- สืบเนื่องจากนายริน รักษ์วงศ์ อายุ 44 ปี ชาวบ้าน หมู่ 7 ต.เขาหิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ อ้างว่า มีหญิงสาวเข้าฝันให้ไปเอาก้อนเหล็กไหลบนเขาควนเคี่ยมซึ่งมีคนขอซื้อ 100 ล้านบาท แต่เจ้าตัวไม่ขายและทำพิธีปลุกเสกกับหมอยาพื้นบ้าน นำไปให้พ่อป่วยใกล้เสียชีวิตดื่มจนหายดี จนมีผู้คนมาขอแบ่งน้ำเหล็กไหลจนต้องหยุดแจกชั่วคราว เพราะพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับคนจำนวนมากนั้น เมื่อ 26 พ.ย. ได้เปิดแจกน้ำเหล็กไหลอีกครั้งหลังจากหยุดไปนาน 15 วัน มีผู้มารอรับประมาณ 5,000 คน ด้านชาวบ้านจาก จ.ตรัง เล่าว่า หลังดื่มน้ำเหล็กไหล 5 ขวด ทำให้จากที่เคยปวดขาเดินไม่ได้ สามารถเดินได้ และให้ลูกสาวที่เป็นก้อนเนื้อในมดลูกทดลองดื่มกินจนก้อนเนื้อหายไปแล้ว ไปหาหมอตรวจไม่เจอ ทั้งนี้ สสจ.กระบี่ เคยมาเก็บตัวอย่างไปตรวจหาสิ่งปนเปื้อน เมื่อ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา คาดว่าสิ้นเดือน พ.ย. นี้จะทราบผลตรวจสอบน้ำเหล็กไหล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะนำบัตร ปชช.ไปรับบริการ รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า นับจากนี้การใช้สิทธิรับบริการที่ รพ. และ รพ.สต. ต้องมีการยืนยันตัวตนทุกครั้ง โดยใช้บัตรประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต รพ.ทำเบิกโดยผู้ที่รับบริการไม่ได้มาใช้บริการ บัตรประชาชนจึงจำเป็นต้องนำมาทุกครั้ง ส่วนเด็กที่ไม่มีบัตรให้ใช้สูติบัตรแทน ส่วนกรณีรับยาแทน ถ้ามีบัตรของผู้ป่วยให้นำไปด้วย ถ้าไม่มีต้องใช้บัตรของผู้รับแทน</p>	-